



ประวัติ

การจัดทำครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา จังหวัดนครปฐม

พิมพ์ครั้งที่ ๑

พิมพ์ครั้งที่ ๑๖๖

และ

เปิดอาคารวิทยุศิลป์กับแก้ว

—

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

ประวัติ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม*

“เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้จัดไว้”

28 กันยายน 2508

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ด้วย เป็นผู้จัดทำโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย ทั้งด้านอาคารสถานที่ วิชาการ และระบบการปกครอง

3 ตุลาคม 2508 (วันอาทิตย์)

เดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมที่จวน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่พระราชวังสนามจันทร์

27 ตุลาคม 2508

เดินทางไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมอีก ตรวจสอบบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ แล้วเดินทางไปราชการ ณ ปักษ์ใต้

28 ตุลาคม 2508

เริ่มร่างโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จังหวัดสงขลา

28 พฤศจิกายน 2508 (วันอาทิตย์)

พยานาย เรเน่ มาเออ ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยศิลปากรที่กรุงเทพฯ และพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงขยายงาน

18 มกราคม 2509

คณะรัฐมนตรีประชุมพิจารณา “โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2509” (สมุดปกเขียว) ที่เสนอไปเป็นโครงการ 6 ปี (2510- 2515) มีหลักการที่จะขยายวงงานให้สอดคล้องกับหลักสากล คือ ให้การศึกษาระดับต่างๆ ได้ทุกวิชา ไม่จำกัดเฉพาะศิลปและโบราณคดี ขยายปริมาณรับนักศึกษาให้มากขึ้นตามความต้องการของประเทศ ขอใช้บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดคณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะดุริยางค์ศิลป์ และคณะครุศาสตร์ ใช้ระบบวิทยาลัย และของงบประมาณก่อสร้าง 71 ล้านบาท (ใน 6 ปี ตามโครงการ) เหตุที่ขอใช้พระราชวังสนามจันทร์ คือ

1. จังหวัดนครปฐมมีพระปฐมเจดีย์ประดิษฐานอยู่ จึงนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโบราณคดีและศิลปสำคัญในประเทศ เหมาะที่จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งหนึ่ง

2. พระราชวังสนามจันทร์ เคยเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้สนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในทางโบราณคดีและศิลปทั้งปวง ทรงเป็นนักโบราณคดี และศิลปินชั้นเยี่ยม โดยเฉพาะทางวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุนนาฏศิลป์ตลอดรัชสมัยของพระองค์

3. ที่พระราชวังสนามจันทร์นี้ ได้ทรงสร้างอนุสาวรีย์พระพิมเณศวร (เทวาลัยคเณศวร์) ไว้ที่สนามหน้าพระที่นั่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระราชวัง พระพิมเณศวรเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ และเป็นตราของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่แล้ว บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จึงเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปากรอีกแห่งหนึ่ง

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับหลักการโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยที่เสนอไป ให้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร และโอนเงินงบประมาณก่อสร้างให้ 29,000,000 บาท (งบประมาณ พ.ศ. 2509) ถือว่าเริ่มต้นโครงการในวันนี้

25 กุมภาพันธ์ 2509

มีการประชุมที่พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ เพื่อพิจารณาแผนผัง และหาที่สำหรับก่อสร้างวิทยาลัยแห่งแรก

27 มีนาคม 2509 (วันอาทิตย์)

พ.อ.ผู้บัญชาการสำนักงานภูมิภาค ขององค์การศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไปเยี่ยมพระราชวังสนามจันทร์ และให้วิศวกรสำรวจที่ดินที่คิดว่าเหมาะที่จะก่อสร้างวิทยาลัยแห่งแรก

23 เมษายน 2509

เดินทางไปอุทธรณ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์อุทธรณ์ ได้แวะที่พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้วิศวกรดูที่ที่ขอให้สำรวจใหม่ (เพราะที่เดิมไม่เหมาะ) ที่นี้อยู่หลัง “ทับแก้ว” ถ้าการสำรวจแสดงว่าเป็นที่ที่ควรที่จะสร้างวิทยาลัยได้ ก็สมควรจะตั้งชื่อวิทยาลัยแห่งแรกนี้ว่า “วิทยาลัยทับแก้ว” เพื่อเชิดชูนามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่อาคารซึ่งอยู่ชิดบริเวณวิทยาลัย

27 เมษายน 2509

อธิการบดีประกอบพิธีสงฆ์ น้อมเกล้าฯ พระปฐมเจดีย์นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ สดับปกรณ์พระบรมราชสรีรังคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระปฐมเจดีย์ แล้วไปบวงสรวงสังเวยพระพิมเณศวรและพระภูมิที่พระราชวังสนามจันทร์

30 พฤษภาคม 2509

วิศวกรสำรวจที่ดินหลัง “ทับแก้ว” เรียบร้อยแล้ว จึงหาทางเข้าไปดูจนถึงที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงได้ตกลงจะสร้างวิทยาลัยแห่งแรก ณ ที่นั้น และจะเรียกว่า “วิทยาลัยทับแก้ว” ขณะที่กำลังอยู่ ณ ที่นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับจากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ผ่านไป เพื่อกลับพระนคร (ถือว่าเป็นมงคลแก่วิทยาลัยที่จะตั้งขึ้น)

16 มิถุนายน 2509

เริ่มวางผังวิทยาลัยทับแก้ว เพื่อการก่อสร้างใน พ.ศ. 2509 และเพื่อการที่สถาปนิกจะเขียนแบบแปลนสำหรับก่อสร้างใน พ.ศ. 2510

4 กรกฎาคม 2509

เขียน “โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2509 ฉบับที่สอง” เสร็จ (สมุดปกเหลือง) เป็นภาคผนวกของฉบับแรก ว่าด้วยเรื่องการจัดดำเนินงาน ณ สถานที่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์โดยเฉพาะ กำหนดหลักการใหญ่ๆ ไว้เช่น

1. รักษาพระที่นั่งต่างๆ และบริเวณพระที่นั่ง ตลอดจนสนามทางด้านตะวันออกของบริเวณพระที่นั่งไปจนสุดอาณาเขตด้านตะวันออกให้คงอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อครั้งเป็นพระราชวังมากที่สุดที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาสมบัติและระลึกถึงพระมหากษัตริย์องค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. สองข้างถนนสายใหญ่จากบริเวณพระที่นั่งไปทางทิศใต้ (ถนนราชมรรคาใน) กำหนดให้มีวิทยาลัยหญิงข้างละวิทยาลัย ด้านตะวันตกให้เรียกว่า “วิทยาลัยทับแก้ว” ด้านตะวันออกให้เรียกว่า “วิทยาลัยทับขวัญ”

3. วิทยาลัยแห่งแรกที่กำหนดจะสร้างคือ “วิทยาลัยทับแก้ว” ซึ่งจะเป็วิทยาลัยหญิงเปิดดำเนินการในต้นปีการศึกษา พ.ศ. 2511 มุ่งหมายที่จะรับนักศึกษาหญิงที่จะศึกษาวิชาต่างๆ ของคณะต่างๆ แต่เนื่องจากมีวิทยาลัยเดียวในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ในระยะเริ่มแรก และเปิดดำเนินการพร้อมกับจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ จึงมีบทเฉพาะกาลสำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2511 ให้รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาวิชาอักษรศาสตร์ ทั้งหญิงและชาย

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ มาช่วยงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2509 จึงได้มอบหมายให้ร่างหลักสูตรอักษรศาสตร์

14 สิงหาคม 2509 (วันอาทิตย์)

เนื่องจากได้เรียกประกวดราคาก่อสร้างอาคาร A1 แล้ว จะชี้ที่ให้ผู้เข้าประกวดทราบในวันที่ 17 สิงหาคม 2509 จึงไปปักผังพร้อมด้วยสถาปนิก ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมทำเต็นท์สนามให้เป็นที่ทำงาน

9 กันยายน 2509

เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติช่วยตรวจแก้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม่เสร็จสมบูรณ์ ในวันนี้คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติพิจารณาของมหาวิทยาลัยที่พระราชวังสนามจันทร์ด้วย

16 กันยายน 2509

ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชชนนี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานและได้กราบทูลเรื่องการขยายงาน ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่พระราชวังสนามจันทร์ด้วย

23 กันยายน 2509

มีการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทำเนียบรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย และเรื่องที่จะขยายงานไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

30 กันยายน 2509

(วันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2509) เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคาร A1 กับ ห้างหุ้นส่วน ศิวกร ค่าก่อสร้าง 2,887,500 บาท

1 ตุลาคม 2509

เริ่มปีงบประมาณ 2510 ใช้งบประมาณ 8,200,000 บาท

13 ตุลาคม 2509

คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติพิจารณาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ซึ่งรวมถึงการขยายงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย

2 ธันวาคม 2509

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ระยะที่สองของรัฐบาล ต้องชี้แจงเรื่องการขยายงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตอบคำถามต่างๆ ด้วย

7 ธันวาคม 2509

แสดงปาฐกถาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้กล่าวถึงการขยายงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้วย

16 ธันวาคม 2509

ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร A1 ของวิทยาลัยทับแก้ว เชิญข้าราชการพ่อค้าคหบดีมาร่วมงานเป็นครั้งแรก ได้แจกเอกสารและกล่าวคำปราศรัยชี้แจงเรื่องระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยด้วย

18 มกราคม 2510

ประชุมบรรณารักษ์เรื่องห้องสมุดวิทยาลัยทับแก้ว แล้วประชุมสถาปนิกเรื่องการก่อสร้างโครงการมีอายุครบ 1 ปี ในวันนี้

กำหนดระบบใช้ตัวเลขและอักษรสำหรับสถานที่ และกำหนดการใช้สอยอาคาร A1 A2 และ A3 จัดกลุ่มห้องนอนนักศึกษา ฯลฯ

6 กุมภาพันธ์ 2510

หาแผนที่ทางอากาศของพระราชวังสนามจันทร์มาได้ เพื่อใช้วางผังให้ถูกต้องต่อไป

7 กุมภาพันธ์ 2510

เวลาก่อนเที่ยง ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมว่า

1. ถ้าจะเปิดคณะดุริยางค์ศิลป์ ควรคัดเลือกผู้ที่มีแววเก่งทางดนตรีไปศึกษาต่อที่กรุงเวียนนา
2. ถ้าจะเปิดคณะครุศาสตร์ก็น่าจะมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้
3. เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะสถาปัตยกรรมไทยอยู่แล้ว ก็น่าจะลองพิจารณาเปิดคณะวิศวกรรม -

ศาสตร์บ้าง

ทั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ

10 กุมภาพันธ์ 2510

สำนักงบประมาณส่งผู้แทนมาพิจารณารายละเอียดงบประมาณ 2511 ได้ชี้แจงเรื่องวิทยาลัยในมหา -
วิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

19 กุมภาพันธ์ 2510

ไปประชุม “ซีเมส” ที่กัวลาลัมเปอร์ในมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ในวันนี้ได้พบ ดร. อุทิศ นาค
สวัสดิ์ จึงได้ขอร้องให้ช่วยร่างหลักสูตรครุศึกษาศิลป์

13 เมษายน 2510

ได้เฝ้าพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรรับสั่งถึงพระราชวังสนามจันทร์ และชื่อพระที่นั่งซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ แต่ยังไม่ได้สร้าง

24 เมษายน 2510

ประชุมอาจารย์ครั้งแรก 18 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อื่นอีก 11 คน ที่กระทรวงศึกษาธิการ แล้วขึ้น
รถยนต์ไปนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่ประปฐมเจดีย์ เยี่ยมคณะกรรมการจังหวัดนครปฐม และวิทยาลัยทับแก้ว

26 เมษายน 2510

ได้เชิญผู้แทนบริติชเคานซิลในกรุงเทพฯ มาพบ เพื่อขอร้องให้บริติชเคานซิลช่วยคัดเลือกหาครูสอน
ภาษาอังกฤษให้สองคน สำหรับวิทยาลัยทับแก้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณเงินเดือนไว้ให้แล้ว

29 พฤษภาคม 2510

ไปโรงเรียนราชินีบูรณะ และได้เข้าพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในห้องประชุม ชี้แจงเรื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัยทับแก้ว

5 กรกฎาคม 2510

เดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2510 ขณะนี้อยู่ที่ลอนดอน จึงได้แวะไปเจรจากับเซอร์
พอลซิงเคอร์ ประธานบริติชเคานซิล เรื่องการขยายงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร และขอให้บริติชเคานซิลคัด
เลือกหาครูภาษาอังกฤษให้วิทยาลัยทับแก้วสองคน ได้ให้รายละเอียดความต้องการแก่เจ้าหน้าที่เรื่องนี้โดยตรง
ด้วย

28 สิงหาคม 2510

ประชุมอาจารย์วิทยาลัยทับแก้วครั้งใหญ่อีกวันหนึ่ง ชี้แจงเรื่องงบประมาณ หลักสูตร และงานทั่วไป

1 กันยายน 2510

ประชุมสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง
กระแสพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2510

20 กันยายน 2510

ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทำเนียบรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม่ และให้ดำเนินการต่อไป

28 กันยายน 2510

จัดการเลี้ยงส่งนายพล วงศาโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดธนบุรี เลี้ยงที่อาคาร A1 วิทยาลัยทับแก้ว

1 ตุลาคม 2510

เริ่มปีงบประมาณ 2511 ใช้งบประมาณ 7,153,800 บาท สำนักงบประมาณเริ่ม เรียกว่า “งานโครงการวิทยาลัยทับแก้ว”

12 ตุลาคม 2510

เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพระราชทานปริญญาแก่นักศึกษาคณะต่างๆ ที่จบการศึกษา ท่านนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งประธานกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร กราบบังคมทูลรายงานและกล่าวถึงโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยว่าขอใช้พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมจัดให้นักศึกษาอยู่ประจำ โดยใช้ระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย ได้ลงมือก่อสร้างอาคารหลังแรกแล้ว มีพระราชดำรัสตอบว่า “มีความพอใจที่ได้ทราบรายงานว่า... มีการวางโครงการปรับปรุงขยายงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของชาติโดยรวมอย่างมาก”

16 ตุลาคม 2510

ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์ ส่งร่างหลักสูตรตรียางศ์ศาสตร์มาให้จากกัวลาลัมเปอร์

19 ตุลาคม 2510

เชิญเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติมาหารือรายละเอียดการดำเนินงานของวิทยาลัยทับแก้ว และคณะอักษรศาสตร์

21 ตุลาคม 2510

ไปยังวิทยาลัยทับแก้ว และพิจารณาแก้ไขแผนผังอาคาร A2

9 พฤศจิกายน 2510

ได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมที่ย้ายมาใหม่ และหารือเรื่องจัดตั้งวิทยาลัยทับแก้ว

5 ธันวาคม 2510

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อตั้งเป็น “ทุนภูมิพล” ส่งเสริมการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

8 ธันวาคม 2510

คณะรัฐมนตรีประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม่ ลงมติส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดต่อไป

3-8 มกราคม 2511

ประชุมสัมมนาอาจารย์วิทยาลัยทับแก้วที่อาคาร A1 ของวิทยาลัยทับแก้วเพื่อเตรียมงานเปิดวิทยาลัย มีผู้เข้าประชุมคือ อาจารย์วิทยาลัยทับแก้ว 18 คน ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด 10 คน ผู้สังเกตการณ์ 22 คน รวมเป็น 50 คน ผู้เข้าประชุมทั้งหมดและผู้สังเกตการณ์บางคนอยู่ประจำกินนอน มีพิธีสงฆ์ ประชุมใหญ่ ประชุมกลุ่ม เชิญผู้ทรงคุณวุฒิสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อภิปรายเรื่องพระราชวังสนามจันทร์สมัยรัชกาลที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จัดรถเคลื่อนที่ให้บริการอาหารว่าง คณะผู้ประชุมเดินทางไปศึกษาภูมิประเทศทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม

11 มกราคม 2511

เริ่มพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยทรงพล และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำรายละเอียด

18 มกราคม 2511

ออกวารสารรายปักษ์ “ข่าว ท.ก.” เป็นปฐมฤกษ์ในวันนี้ โครงการมีอายุครบ 2 ปีในวันนี้

21 มกราคม 2511

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปยังพระราชวังสนามจันทร์เพื่อพิจารณาเรื่องการใช้สถานที่ กำหนดที่สำหรับสร้างบ้านพักอาจารย์ วิทยาลัยทรงพลและสนามกีฬาใหญ่ ได้แวะเยี่ยม “ทับขวัญ” ด้วย

25 กุมภาพันธ์ 2511

พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประธานองคมนตรี (กับคณะซึ่งมีองคมนตรีอีกบางคน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมอยู่ด้วย) เสด็จกลับจากงานฉลองพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยครบ 200 ปี ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงแวะเยี่ยมวิทยาลัยทับแก้วเวลาเย็นและเสวยเครื่องว่าง

29 กุมภาพันธ์ 2511 (วันพฤหัสบดี)

เจ้าหน้าที่เตรียมงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมทุกฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร อธิการ และฝ่ายก่อสร้าง มาประชุมประสานงานที่กระทรวงศึกษาธิการ และตกลงว่าจะประชุมเช่นนี้ทุกวันพฤหัสบดี (เรียกว่า “ประชุมวันพฤหัส”) จนกว่าจะถึงวันเปิดวิทยาลัยทับแก้ว

6 มีนาคม 2511

เริ่มประชุมเรื่องการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์

9 มีนาคม 2511

รองอธิบดีกรมชลประทานมาที่พระราชวังสนามจันทร์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเรื่องขุดสระถมดินและระบบการระบายน้ำในพระราชวังสนามจันทร์

15 มีนาคม 2511

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียนจังหวัดนครปฐมที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์

21 มีนาคม 2511

เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคาร A3 กับห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกซินดิเกท ค่าก่อสร้าง 1,500,000 บาท

26 - 28 มีนาคม 2511

ประชุมทางวิชาการ ณ ศูนย์วัสดุการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเปิดคณะอักษรศาสตร์

11 เมษายน 2511

“ที่ประชุมวันพฤหัสบดี” ตกลงเลือกแบบ ท.ก. อักษรไขว้เป็นตราของวิทยาลัยทับแก้ว

15 เมษายน 2511

นักเรียนเริ่มสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

23 เมษายน 2511

เอกอัครราชทูตออสเตรียมาเยี่ยม จึงได้หารือกันเรื่องส่งเสริมการศึกษาดุริยางค์ศิลป์

29 เมษายน 2511

ได้รับจดหมายจากเซอร์พอลซิงเคอร์ ประธานบริติชเคานซิลว่าครูอังกฤษคนแรกจะมาทันเปิดวิทยาลัยทับแก้ว

30 เมษายน 2511

ไปที่วิทยาลัยทับแก้ว เชิญผู้จัดการธนาคารในนครปฐม 3 ธนาคาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม มาพบเพื่อขอความร่วมมือในการที่จะเปิดวิทยาลัยทับแก้ว

1 พฤษภาคม 2511

เปิดสำนักงานวิทยาลัยทับแก้วที่ A1

2 พฤษภาคม 2511

“ประชุมวันพฤหัสบดี” ครั้งพิเศษ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างมหาวิทยาลัยมาให้ความคิดเห็น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

3 พฤษภาคม 2511

ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติหลักสูตรคณะอักษรศาสตร์ ลงมติให้เสนอคณะกรรมการมหาวิทยาลัยต่อไป

26 พฤษภาคม 2511 (วันอาทิตย์)

สภาการศึกษาแห่งชาติ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ได้บัญชีชื่อนักเรียนที่สอบเข้าวิทยาลัยทับแก้วผ่านข้อเขียน จำนวน 105 คน

29 - 30 พฤษภาคม 2511

กรรมการสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบข้อเขียนได้แล้ว ณ วัดท่าพระ ผ่าน 103 คน เป็นหญิง 85 คน ชาย 18 คน

6 มิถุนายน 2511

ย้าย “ประชุมวันพฤหัสบดี” ไปประชุมที่วิทยาลัยทับแก้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

9 มิถุนายน 2511

คณะอาจารย์วิทยาลัยทับแก้วเข้าอยู่ประจำในวิทยาลัย 18 คน เริ่มจัดบริการกินอยู่ตั้งแต่ 12.00 น. มีพิธีประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ที่ A1130

10 มิถุนายน 2511

ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งวิทยาลัยทับแก้วและคณะอักษรศาสตร์ รับทราบชื่อวิทยาลัยทรงพล และวิทยาลัยทับขวัญ รวมทั้งเห็นชอบตัวบุคคล แต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งอธิการและรองอธิการวิทยาลัยทับแก้ว และคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ลงมติให้เสนอคณะกรรมการมหาวิทยาลัยต่อไป

10 - 16 มิถุนายน 2511

ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าวิทยาลัยทับแก้วได้ มาลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา

11 มิถุนายน 2511

มิสเอส เอ็ม ฮิวส์ ครูสอนภาษาอังกฤษที่บริติชเคาน์ซิลคัดเลือกหาให้เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์วิทยาลัยทับแก้วเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ

16 มิถุนายน 2511

นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าวิทยาลัยทับแก้วได้เข้าอยู่ประจำในวิทยาลัยตั้งแต่นั้น (ในจำนวน 103 คน สละสิทธิ์ 4 คน ลาตลอดปีเพื่อเข้ารับราชการทหาร 1 คน คงเข้าศึกษา 98 คน หญิง 84 คน ชาย 14 คน แต่ยังมีป่วยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 คน) มีอาจารย์รวมทั้งสิ้น 24 คน คือ

1. กฤษณา คชเสนี
2. จีราวรรณ คงคล้าย
3. เจตนา นาควัชระ

4. ฉะอ้อน วิสุทธีมรรค
5. ชุบบุญ ช่วยประสิทธิ์
6. ชูลิรี จามรมาน
7. ตรุณ รพีพันธุ์
8. เต๋นตวง พุ่มศิริ
9. นวลผจง เศวตเวช
10. นิตยา พีรานนท์
11. ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
12. ว่าที่ ร.ต. ประยูร ดาศรี
13. ปรีดีเปรมชาติยานนท์
14. ละเมียด ลิมอักษร
15. วิภา เสนานาญ
16. ศิริรักษ์ รังสิกลัส
17. สมศักดิ์ เมฆะปกูล
18. สมัยสวาท พงศทัต
19. เอี่ยม ฉายางาม
20. เอื้อน เล่งเจริญ
21. ธาณี ทักษะอุดม
22. วรณดี สุทัศน์ ณ อยุธยา
23. มิส เอส เอ็ม ฮิวส์
- และ 24. ข้าพเจ้า ผู้บันทึก

อาจารย์และนักศึกษาได้รับประทานอาหารร่วมกันเป็นครั้งแรก ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำให้นักศึกษารู้จักอาจารย์

17 มิถุนายน 2511

เปิดวิทยาลัยทับแก้ว ปฐมนิเทศนำนักศึกษาไปที่พระปฐมเจดีย์ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญถวายสังฆทาน และสดับปกรณ์พระบรมราชสรริ์งคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กลับมาสักการะพระพิฆเนศวร อธิการแสดงปาฐกถาเป็นปฐมฤกษ์ ณ พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ ตอนค่ำ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา ปลัดจังหวัดและภริยามาร่วมรับประทานอาหารเพื่อเป็นเกียรติและให้นักศึกษาได้รู้จัก

19 มิถุนายน 2511

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากรประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมลงมติดังนี้

1. อนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหญิงเรียกชื่อว่า “วิทยาลัยทับแก้ว” แต่ขณะที่ยังไม่มีวิทยาลัยชาย ให้รับนักศึกษาชายได้ด้วย
2. เพื่อประโยชน์ในการเตรียมงานและเสนอขอตั้งงบประมาณ อนุมัติให้ใช้ชื่อวิทยาลัยที่สอง ซึ่งจะเป็นวิทยาลัยชายว่า “วิทยาลัยทรงพล” และวิทยาลัยที่สามที่จะเป็นวิทยาลัยหญิงว่า “วิทยาลัยทับขวัญ”

3. อนุมัติการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับเดิม (พระราชบัญญัติฉบับใหม่ยังไม่ออก)
4. อนุมัติการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์
5. อนุมัติ “ระเบียบการวิทยาลัยทับแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2511”
6. อนุมัติหลักสูตร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เสนอสภาการศึกษาแห่งชาติต่อไป

20 มิถุนายน 2511

ทำบุญตักบาตรร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และเปิดคณะอักษรศาสตร์ (ตรงกับวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

21 มิถุนายน 2511

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานเลี้ยงรับรองที่อาคาร A1 เนื่องในการเปิดวิทยาลัยทับแก้วและคณะอักษรศาสตร์

23 มิถุนายน 2511

เจ้าชายโลเวนสไตน์ แห่งเยอรมนีมาเยี่ยม และแสดงปาฐกถาพิเศษ ที่วิทยาลัยทับแก้ว (เป็นกิจกรรมพิเศษครั้งแรก)

1 สิงหาคม 2511

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาและพระนางสุวทันนาพระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยมวิทยาลัยทับแก้ว

3 สิงหาคม 2511

ตกลงว่าประชุมอาจารย์เดือนละครึ่ง เริ่มในวันนี้

5 สิงหาคม 2511

นายสโลแมน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเซ็กซ์ ในสหราชอาณาจักร มาเยี่ยมวิทยาลัยทับแก้ว พบนักศึกษาและเข้าประชุมสัมมนาอาจารย์ เขิญผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ เข้าร่วมด้วยสัมมนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยใหม่ๆ”

8 สิงหาคม 2511

พิธีไหว้ครูที่วังท่าพระ

23 สิงหาคม 2511

พิธีลงเสาเอก อาคาร A2

16 กันยายน 2511

มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา

29 กันยายน 2511

วิทยาลัยทับแก้วจัดกิจกรรมพิเศษ เรียกว่า “การศึกษาสู่ตลิ่งแม่น้ำเรื่องอินโดนีเซีย” เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียมาเปิดนิทรรศการ มีรายงานการค้นคว้า การสอนภาษาอินโดนีเซีย อภิปราย การแสดงบนเวที รับประทานอาหารอินโดนีเซีย ฯลฯ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมด้วย

1 ตุลาคม 2511

เริ่มปีงบประมาณ 2512 ใช้งบประมาณ 15,419,100 บาท

8 ตุลาคม 2511

คณะรัฐมนตรีลงมติส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยไปยังสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาในฐานะสภานิติบัญญัติ

11 ตุลาคม 2511

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายังวังท่าพระ เพื่อพระราชทานปริญญาแก่นักศึกษาที่ศึกษาจบหลักสูตรของคณะต่างๆ เป็นการฉลองอายุครบ 25 ปีของมหาวิทยาลัยด้วย (ครบในวันรุ่งขึ้น) นักศึกษาวิทยาลัยทับแก้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นครั้งแรก ท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร เฝ้ารับเสด็จที่รถพระที่นั่ง และกราบบังคมทูลว่าวิทยาลัยทับแก้วเปิดแล้ว มีนักศึกษาอักษรศาสตร์ 98 คน มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย มีกระแสพระราชดำรัสว่า “นับว่าเป็นการก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง”

ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร อ่านคำกราบบังคมทูล มีความตอนหนึ่งว่า

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2509 ซึ่งตามโครงการนั้น มหาวิทยาลัยจะขยายออกไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยใช้ระบบวิทยาลัย (College System) และบัดนี้ มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินงานตามโครงการแล้ว โดยจัดตั้งวิทยาลัยทับแก้วและคณะอักษรศาสตร์ขึ้น ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 2511 และรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์แล้ว จำนวน 98 คน

อนึ่ง การที่มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้นามที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ว่า “วิทยาลัยทับแก้ว” นั้น ก็เพื่อเชิดชูนามซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่อาคารหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ชิดกับอาคารหลังแรกของวิทยาลัยนี้

มีพระราชดำรัสตอบตอนหนึ่ง ความว่า

“การดำเนินการตามโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของชาติโดยรวมอย่างกว้างขวางในกาลต่อไป”

อนึ่ง ในการฉลองอายุครบ 25 ปีของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น อธิการบดีได้พุดทางวิทยุโทรทัศน์ (ช่อง 4) ในวันนี้ กล่าวถึงมหาวิทยาลัย การปรับปรุงมหาวิทยาลัยการขยายงานไปยังพระราชวังสนามจันทร์ การเปิดวิทยาลัยทับแก้วและคณะอักษรศาสตร์ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

12 ตุลาคม 2511

นักศึกษาวิทยาลัยทับแก้วไปร่วมฉลองที่วังท่าพระด้วยทั้งตอนเช้าและตอนกลางวัน

24 ตุลาคม 2511

สภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่สภานิติบัญญัติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม่ วาระที่ 1 มีผู้ซักถามถึงเหตุผลในการใช้ชื่อ “วิทยาลัยทับแก้ว” สภาลงมติรับหลักการ

26 ตุลาคม 2511

มหาวิทยาลัยศิลปากรนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอด ณ วัดเสนาหา จังหวัดนครปฐม

18 พฤศจิกายน 2511

เริ่มพิจารณาการจัดตั้งคณะครุศาสตร์

25 พฤศจิกายน 2511

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันชิวราวุธ ณ อาคาร A3 เป็นการเปิดอาคารไปด้วย

27 พฤศจิกายน 2511

เซ็นสัญญาก่อสร้าง อาคาร A2 กับห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกซินดิเกท ค่าก่อสร้าง 5,700,000 บาท

7 ธันวาคม 2511

สำรวจที่โดยรอบทับขวัญ เพื่อพิจารณาการจัดตั้ง “วิทยาลัยทับขวัญ”

12 - 19 ธันวาคม 2511

อธิการบดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไปชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม่ เรื่องที่ต้องชี้แจงคือ ระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย

17 ธันวาคม 2511

ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร A2 เมื่อเวลา 15.15 น.

26 ธันวาคม 2511

สภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่สภานิติบัญญัติผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ในวาระที่ 2 และ 3 ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้

31 ธันวาคม 2511

ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2512 มีสาระสำคัญบางประการดังนี้

1. ให้มีสภามหาวิทยาลัยแทนคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
2. ให้การศึกษาวิชาใดๆ ก็ได้
3. ให้มีวิทยาลัย และกรรมการประจำวิทยาลัยได้

28 กุมภาพันธ์ 2512

ไปวิทยาลัยทับแก้ว และปักผังอาคาร A4 ข้างอาคาร A1

19 มีนาคม 2512

มีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งแรกตามพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาล อธิการบดีเป็นประธานแทนท่านนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมอนุมัติ “ระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2512” ซึ่งจะใช้แทน “ระเบียบการวิทยาลัยทับแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2511” ระเบียบนี้กำหนดให้ใช้ “ระบบวิทยาลัย” และกำหนดให้มีการศึกษาปีละ 2 ภาค ภาคละ 18 สัปดาห์ นอกจากนั้นที่ประชุมแต่งตั้ง ม.จ. ยาใจ จิตรพงศ์ เป็นรองอธิการบดี และอนุมัติ “ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการประเมินผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

20 มีนาคม 2512

นักศึกษารุ่นแรกของคณะอักษรศาสตร์เริ่มสอบปลายปี

27 มีนาคม 2512

มีการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยทับแก้วครั้งแรก

30 มีนาคม 2512

สิ้นปีการศึกษาของวิทยาลัยทับแก้ว แต่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อเพื่อจัดงานรื่นเริงสิ้นปีการศึกษาในวันนี้

4 เมษายน 2512

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการศึกษามาประชุมที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อหารือในการจัดบุคลากรสำหรับคณะครุศาสตร์

10 เมษายน 2512

คณะอักษรศาสตร์ รายงานผลการสอบประจำปีของนักศึกษา ปีที่ 1

30 เมษายน 2512

เริ่มงานปีที่ 2 นักศึกษาที่สอบได้ขึ้นเป็นชั้นปีที่ 2 กลับเข้าอยู่ประจำตั้งแต่นั้น เพื่อศึกษาภาคต้นตอนแรก ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน แล้วหยุดสองเดือนเพื่อสับเปลี่ยนให้นักศึกษาปีที่ 1 มาศึกษา ทั้งนี้เพราะอาคาร A2 ยังสร้างไม่เสร็จ

1 พฤษภาคม 2512

วิทยาลัยทับแก้วเปิดภาคต้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เจ้าหน้าที่สภากาการศึกษาแห่งชาติมาสำรวจโครงการต่างๆ เพื่อให้ความเห็นต่อสำนักงบประมาณ

29 พฤษภาคม 2512

ได้บัญชีชื่อนักเรียนที่สอบข้อเขียนได้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 จากสภาการศึกษาแห่งชาติ จำนวน 126 คน เป็นหญิง 108 คน ชาย 18 คน

2 - 4 มิถุนายน 2512

กรรมการสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบข้อเขียนได้ รับ 120 คน เป็นหญิง 104 คน ชาย 16 คน

6 มิถุนายน 2512

กรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ พิจารณานุมัติหลักสูตรคณะอักษรศาสตร์ และให้ความเห็นชอบวิธีจัดการศึกษาแบบมีวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย (College System)

10 มิถุนายน 2512

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประารภเรื่องจะขอให้วิทยาลัยทับแก้ว เปิดสอนเป็นพิเศษสำหรับครูประจำการในจังหวัดนครปฐม

13 มิถุนายน 2512

โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปี วิทยาลัยทับแก้วจัดชุด “ศกุนตลา” ไปแสดงบนเวที ร่วมในการฉลอง

27 มิถุนายน 2512

ชุมนุมกาพย์กลอนของวิทยาลัย จัดงานวันสุนทรภู่ ที่ A3 จัดนิทรรศการที่ห้องชั้นล่าง และมีการประกวดและการแสดงที่ห้องชั้นบน

28 มิถุนายน 2512

สิ้นภาคต้นตอนแรกสำหรับนักศึกษาปีที่ 2

2 กรกฎาคม 2512

นักศึกษาปีที่ 1 เข้าประจำในวิทยาลัย จะใช้อาคาร A1 เป็นที่อยู่ไปสองเดือน (ขณะที่นักศึกษาปีที่ 2 หยุด) ในจำนวนที่สอบได้ 120 คน มาเพียง 117 คน นอกนั้นสละสิทธิ์ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัดมาเป็นเกียรติด้วย

3 - 5 กรกฎาคม 2512

เปิดภาคต้นสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปฐมนิเทศอธิการวิทยาลัยแสดงปาฐกถาในวันที่ 4 และ 5 ในวันที่ 4 กรกฎาคม บริษัทฟิลิปส์ส่งเจ้าหน้าที่มาเตรียมการติดตั้งห้องปฏิบัติการภาษาและห้องส่งเสียงจาก “แท็บ”

21 กรกฎาคม 2512

เจ้าหน้าที่โทรทัศนังกองทัพบก ส่งเครื่องรับโทรทัศน์ไปให้นักศึกษา ดูนุชชั๋วอวกาศไปยังดวงจันทร์

24 กรกฎาคม 2512

ม.จ. สุภัทรดิศ ดิสกุล ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นครปฐมแห่งนี้ สำคัญ” ที่วิทยาลัยทับแก้ว

7 สิงหาคม 2512

มีพิธีไหว้ครูที่วังท่าพระ

14 สิงหาคม 2512

พระมหาเทพกษัตรสมุห แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครึ่งเมื่อสนามจันทร์เจิดจ้า” ที่วิทยาลัยทับแก้ว

20 สิงหาคม 2512

พบคุณหญิงอุบล หุระนันท์ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษากับคณะ ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันเพื่อดูโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตร์ที่ได้วานให้ช่วยทำ

21 สิงหาคม 2512

พบนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ กับท่านคณบดี คณะโบราณคดี เพื่อปรึกษาหารือเรื่องหลักสูตรคณะโบราณคดี ซึ่งพาดพิงมาถึงหลักสูตรคณะอักษรศาสตร์ และการศึกษาที่วิทยาลัยทับแก้ว

22 สิงหาคม 2512

กรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติพิจารณางบประมาณ เสนอการแปรรูปตติให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

28 สิงหาคม 2512

ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัทฟิลิปส์ทำอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องส่งเสียงจาก “แท็บ” ที่วิทยาลัยทับแก้ว มีประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ประชุมสถาปนิกและเจ้าหน้าที่ เรื่องการใช้อาคาร A2 และประชุมอาจารย์ เรื่องการใช้อาคารสถานที่และกำหนดหน้าที่ สืบเนื่องจากการที่นักศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 จะมาอยู่พร้อมกันตั้งแต่วันสิ้นเดือน

29 สิงหาคม 2512

นักศึกษาปีที่ 1 เริ่มขนของจากอาคาร A1 ไป A2

30 สิงหาคม 2512

นักศึกษาปีที่ 1 ย้ายไปอยู่อาคาร A2

31 สิงหาคม 2512

นักศึกษาปีที่ 2 กลับเข้าประจำในวิทยาลัย หญิงอยู่ที่อาคาร A1 ชายอยู่ที่อาคาร A2

ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแวะที่พระปฐมเจดีย์ มีอาจารย์และนักศึกษาจำนวนหนึ่ง ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันถาร ทรงกล่าวถึงวิทยาลัยทับแก้ว

ใช้ห้องอาหารในอาคาร A2 เป็นครั้งแรก ติดตั้งเครื่องขยายเสียงเสร็จในวันนี้ด้วย อธิการวิทยาลัยกล่าวคำปราศรัยแก่นักศึกษาปีที่ 1 และปี 2 ที่เพิ่งจะได้มาพบกันเป็นครั้งแรก และแจกบทละคร “ลูกสาวเจ้าของบ้าน” และประกาศให้มีการประกวดการแสดงเรื่องนี้

5 กันยายน 2512

วิทยาลัยทับแก้วนำอาหารและสิ่งของไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอกำแพงแสน

8 กันยายน 2512

มีประชุมกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัยที่ทำเนียบรัฐบาล นายพจน์ สารสิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแทนท่านนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งอาจารย์วิทยาลัยทับแก้วเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ 3 ราย เป็นรองศาสตราจารย์ 2 ราย และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ราย Monsieur Lean Marc Astruc มาประจำอยู่ที่วิทยาลัยตั้งแต่วันที่

9 กันยายน 2512

เจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่เพื่อติดตั้งโทรศัพท์ภายใน 10 จุด

10 กันยายน 2512

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยทับแก้วบริจาคโลหิต ให้แก่ธนาคารโลหิต 20,000 ลบ.ซม.

11 กันยายน 2512

ประชุมสถาปนิกกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากรดูร่างแบบแปลนก่อสร้างวิทยาลัยทรงพล และตกลงว่า จะต้องสร้างวิทยาลัยที่ 4 ก่อนวิทยาลัยทับขวัญ เพราะการสร้างวิทยาลัยทับขวัญยังมีอุปสรรคอยู่ ได้ไปดูที่ควรสร้างวิทยาลัยแห่งที่ 4 ด้วย ตอนค่ำ คุณหญิงดุขฎิ มาลากุล แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ห้องอิฐปัด”

15 กันยายน 2512

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัฒนาวดีที่วังรื่นฤดี สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ ประทานชื่อวิทยาลัยแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเป็นวิทยาลัยหญิงว่า “วิทยาลัยเพชรรัตน”

ในวันนี้ตอนค่ำมีการฉายภาพยนตร์เรื่อง Oxford University อธิการวิทยาลัยบรรยายประกอบก่อนฉายภาพยนตร์

19 กันยายน 2512

อธิการวิทยาลัยทับแก้วไปเยี่ยมโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช เพื่อดูเครื่องพิมพ์ที่บริษัทไทยวัฒนาพานิชจะมอบให้วิทยาลัยทับแก้ว

ฝนตกหนัก น้ำเต็มสระ ท่วมสนามและบริเวณหน้าและหลังอาคาร A2

23 กันยายน 2512

เริ่มอนุญาตให้นักศึกษาอาสาสมัครจัดดอกไม้สักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หน้าพระบรมรูปในห้อง A2115

2 ตุลาคม 2512

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตร์ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรและปทุมวัน และอาจารย์วิทยาลัยทับแก้ว ประชุมกันครั้งแรกที่อาคาร A2

12 ตุลาคม 2512

มีพิธีสงฆ์ที่วังท่าพระ วันที่ระลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์วิทยาลัยทับแก้วจำนวนหนึ่งรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

14 ตุลาคม 2512

วันปริญญา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ณ วังท่าพระ นักศึกษาวิทยาลัยทับแก้วไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

19 ตุลาคม 2512

มีการประกวดการแสดงละครเรื่อง “ลูกสาวเจ้าของบ้าน” ที่วิทยาลัยทับแก้ว มีนักศึกษา 3 คณะ เข้าประกวด

30 ตุลาคม 2512

ปรึกษากับสถาปนิกและวิศวกรเรื่องสถานที่ตั้งอาคาร A5
ตอนบ่ายมีประชุมคณะบดี ได้แจ้งให้ทราบเรื่องความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างวิทยาลัยที่ 4 ก่อนวิทยาลัยทับขวัญ และเรื่องที่ยกชื่อวิทยาลัยที่ 4 ว่า “วิทยาลัยเพชรรัตน”

1 พฤศจิกายน 2512

วันสุดท้ายของภาคต้นปีการศึกษา 2512 ซึ่งยาวถึง 6 เดือน

12 พฤศจิกายน 2512

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ แล้วเสด็จเยี่ยมและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่วิทยาลัยทับแก้ว เวลา 12.00 น.

20 พฤศจิกายน 2512

วิทยาลัยทับแก้วจัดนิทรรศการพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงในบริเวณงานนมัสการพระปฐมเจดีย์

โครงการจัดตั้งคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยในวันนี้